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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวราวุธ เฉียบแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า      
ได้เชิญประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3  พ.ศ.2564  ในวันที่ 27 สิงหาคม  2564  เวลา  10.00 น.          
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
นายอ่ินคำ  บุญศรี -  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564  ในวันที่  

27  สิงหาคม  2564   ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  ตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายอ่ินคำ บุญศรี -  ตามที่ฝ่ายบริหารได้ยื ่นญัตติเสนอประธานสภาพิจารณา ญัตติเรื ่องต่าง ๆ เช่น 
ประธานสภาฯ  การพิจารณางบประมาณ  การโอนเพิ่มโอนลด  ลักษณะที่ทำให้คุณภาพเปลี่ยน หรือ 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น จึงได้ชี้แจงให้สมาชิกสภา
ได้รับทราบ ทางฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติให้ประธานสภา กระผมก็จะดำเนินการนำเข้าสู่ที่
ประชุมสภา เพ่ือดำเนินการพิจารณาต่อไป ตามท่ีกระผมได้นำเรียนให้สมาชิกได้รับทราบ 
เกี่ยวกับเรื ่องญัตติ ทุกอย่างให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ ่น คือสมาชิกสภาเทศบาล     
ทั้ง 12 ท่าน ตามหนังสือที่ทางเจ้าหน้าที่หรือทางเลขานุการสภา ก่อนที่จะมีการประชุม 
ได้ส่งหนังสือพร้อมเอกสารไปให้ทางสมาชิกตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา       
ไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อให้ท่านได้อ่าน พิจารณาดูตามญัตติที่ทางฝ่ายบริหารได้ชี ้แจง    
ไปแล้ว ถ้าหากว่าท่านไม่เข้าใจสามารถสอบถามได้ กระผมก็ขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้
รับทราบ 
-  และกระผมขอบรรจุวาระการประชุม ในระเบียบวาระที่ 6  เรื่องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นระเบียบวาระที่ 6  และ
ระเบียบวาระท่ี 7  เป็นเรื่องอ่ืน ๆ ครับ 

ที่ประชุม  -  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื ่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 

ประจำปีพ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564) 
นายอ่ินคำ  บุญศรี -  ขอเชิญสมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ   
ประธานสภาฯ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจำปี  พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564)  
  -  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 

 -  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติม ก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา
ครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 
2564) 

ที่ประชุม  -  มีมติรับรอง  12  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

พ.ศ. 2564 
นายอ่ินคำ  บุญศรี -  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาฯ พ.ศ. ๒๕๖4 
 -  ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 

/ว่าที่ร.ต...... 
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ว่าที่ ร.ต.ณรงค์เดช จิยะพงศ์  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ข้าพเจ้า  
นายกเทศมนตรี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์เดช  จิยะพงศ์  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า ขอเสนอญัตติเพ่ือขอ

อนุมัติสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 

 -  ด้วยกองช่างเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า มีความประสงค์ที่จะขอยื่นญัตติการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2564 เนื่องจากแก้ไขรายละเอียดในแบบแปลนก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1)  แผนงาน  เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท 
ค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปโภค งบประมาณตั ้งไว้  652,000. -บาท  ตั ้งจ่ายจาก          
เงินรายได้    
รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีต      
เสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ซอย 7/1 หมู่ที่ 6 ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.40 เมตร  
ยาว 94.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื ้นที ่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 489.10       
ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางกว้าง 0.30 เมตร ยาว 
229.40 เมตร หนา 0.12 เมตร รางลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 
ข้อความใหม่  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ซอย 7/1 หมู่ที่ 6  ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 94.00 เมตร  หนา0.15 เมตร  หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  376.00 เมตร  
รางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร  ยาว 94.00 เมตร  หนา 0.12 เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.60 
เมตร  งบประมาณ  456,900.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
เหตุผล  เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า มีความจำเป็นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการ
ก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื ่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
 ดังนั้น  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
ตำบลเวียงป่าเป้า เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้าง
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564  ตามรายการดังกล่าวข้างต้น 
และเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.
2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี ่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี ่ยนหรือโอนตั ้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น        
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบ 
ประธานสภา งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564   ตามที่ทางฝ่ายบริหารได้ชี ้แจงไปแล้ว 

สมาชิกท่านใด มีเรื่องอะไรที่จะสอบถามขอเชิญได้ครับ 
 -  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามอีก กระผมก็จะขอมติ ในระเบียบวาระ    

ที่ 3  ญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2564   

 -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ กระผมขอมติด้วยการยกมือครับ 
/ที่ประชุม..... 
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ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบ  12  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 33/4 
นายอ่ินคำ  บุญศรี ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติ เรื่อง ขอเสนอโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ประธานสภาฯ ซอย 33/4 
 -  ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์เดช จิยะพงศ์  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ข้าพเจ้า  
นายกเทศมนตรี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์เดช  จิยะพงศ์  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า  ขอเสนอญัตติเพ่ือ

ขออนุมัติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เสนอตั้งโครงการก่อสร้าง จำนวน 
1 โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 แผนงาน  เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  
ค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปโภค  งบประมาณตั ้งไว้  139,500. -บาท  ตั ้งจ่ายจาก         
เงินรายได้    

 รายการ  โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 33/4  หมู ่ที ่ 1      
ความกว้าง  1.00 เมตร  ยาว  237.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพื้นที่ก่อสรา้ง
ไม่น้อยกว่า  237.00  ตารางเมตร 

 เหตุผล  เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า มีความจำเป็นขอเสนอโครงการก่อสร้างเพ่ิมเติม ตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง
ราชการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

 -  ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติต่อที่สภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าแห่งนี้ เพื่อโอนตั้งรายการ
ใหม่โครงการก่อสร้างดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม    
ข้อ 29 ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติ เรื่อง ขอเสนอโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม 
ประธานสภา เหล็ก ซอย 33/4  ตามท่ีทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงไปแล้ว สมาชิกท่านใด มีเรื่องอะไรที่จะ

สอบถามขอเชิญได้ครับ 
 -  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามอีก กระผมก็จะขอมติ ในระเบียบวาระ    

ที่ 4  ญัตติ เรื่อง ขอเสนอโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 33/4   
 -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ กระผมขอมติด้วยการยกมือครับ 
ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบ  12  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติ เรื่อง ขอแก้ไขแบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 15/1.2 
นายอ่ินคำ  บุญศรี ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติ เรื่อง ขอแก้ไขแบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  
ประธานสภาฯ เสริมเหล็ก  ซอย 15/1.2 
 -  ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์เดช จิยะพงศ์  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ข้าพเจ้า  
นายกเทศมนตรี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์เดช  จิยะพงศ์  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า  ขอเสนอญัตติเพ่ือ

ขออนุมัติต่อที่สภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า แก้ไขรูปแบบรายการโครงการก่อสร้าง 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564  

-   ด้วยกองช่างเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า มีความประสงค์ที่จะขอแก้ไขแบบรูปรายการ
โครงการก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  โดยมี
รายละเอียดดังนี้                                                                    /-โครงการ..... 
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- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๕/๑.๒  หมู่ที่ 6  ปริมาณงาน   
ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 164.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่  
ไม่น้อยกว่า 492.00 ตารางเมตร 
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่  ๔๕๔/๒๕๖๔  ลงวันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
เนื่องจาก พ้ืนที่ก่อสร้างในปัจจุบันไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนเดิม
ได้ โดยขอปรับเฉพาะแบบแปลนถนน ส่วนปริมาณงาน และงบประมาณเป็นไปตาม
สัญญาจ้างก่อสร้าง 

เหตุผล  เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า มีความจำเป็นขอแก้ไขแบบรูปรายการโครงการ
ก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทางราชการ 
- ดังนั้นจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแก้ไข
แบบรูปรายการโครงการก่อสร้างดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  มาตรา ๙๗   และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยวิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 2๗  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
นายอ่ินคำ  บุญศรี -  ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติ เรื่อง ขอแก้ไขแบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ประธานสภาฯ เสริมเหล็ก ซอย 15/1.2  ตามที่ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงไปแล้ว สมาชิกท่านใด มีเรื่อง

อะไรที่จะสอบถามขอเชิญได้ครับ 
 -  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามอีก กระผมก็จะขอมติ ในระเบียบ      

วาระที่ 5  ญัตติ เรื่อง ขอแก้ไขแบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 15/1.2   

 -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ กระผมขอมติด้วยการยกมือครับ 
ที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบ  12  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นายอ่ินคำ  บุญศรี ระเบียบวาระที ่ 6  ญัตติ เร ื ่อง ขออนุมัต ิโอนเง ินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2564 
   -  ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
ว่าที่รต.ณรงค์เดช  จิยะพงศ์ -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ข้าพเจ้า  
นายกเทศมนตรี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์เดช  จิยะพงศ์  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า  ขอเสนอญัตติเพ่ือ

ขออนุมัติต่อที่สภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เพื่อโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

       โอนลด  งบลงทุน (กองช่าง)  จำนวน  1  โครงการ  
        ๑) แผนงาน  เคหะและชุมชน   งาน  ไฟฟ้าถนน  หมวด  ค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง
   ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  งบประมาณโอนลด   ๑๙๕,๑๐๐.๐๐  
บาท     ตั้งจ่ายจาก  เงินรายได ้

รายการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีต     
เสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ซอย ๗/๑ หมู่ที่ ๖ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๔๐ เมตร 
 

/ยาว..... 
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ยาว ๙๔.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๘๙.๑๐     
ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางกว้าง ๐.๓๐ เมตร               
ยาว ๒๒๙.๔๐ เมตร  หนา ๐.๑๒ เมตร รางลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร งบประมาณ 
๖๕๒,๐๐๐.-  บาท  (หกแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

       โอนตั้งรายการใหม่ งบลงทุน (กองช่าง) จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๓๙,๕๐๐.-บาท 
       ๑)  แผนงาน  เคหะและชุมชน   งาน  ไฟฟ้าถนน   หมวด  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
   ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  งบประมาณตั้งไว้   ๑๓๙,๕๐๐.๐๐  
บาท     ตั้งจ่ายจาก  เงินรายได ้

รายการ  โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓๓/๔  หมู ่ที ่ ๑      
ความกว้าง ๑.๐๐ เมตร  ยาว ๒๓๗.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือพื้นที่ก่อสร้าง    
ไม ่น ้ อยกว ่ า  ๒๓๗.๐๐ ตาราง เมตร  งบประมาณ  ๑๓๙,๕๐๐.๐๐  บาท                    
(หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

       โอนเพิ่ม   (กองช่าง)   จำนวน ๑  รายการ   เป็นเงิน   ๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
      ๒)  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา งาน  บริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับอุตสาหกรรม 

และการโยธา   หมวด  ค่าครุภัณฑ์   ประเภท  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  งบประมาณตั้งไว้   
๑,๐๐๐.๐๐  บาท  ตั้งจ่ายจาก  เงินรายได้ 
รายการ  จัดซื้อรถเข็น  จำนวน  ๑  คัน 

    โอนเพิ่ม   (สำนักปลัด)   จำนวน  ๑  รายการ     เป็นเงิน   ๓๕,๖๐๐.๐๐  บาท  
      ๓)   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป งาน  บริหารทั ่วไป  หมวด  ครุภ ัณฑ์  ประเภท  

ครุภัณฑ์สำนักงาน  งบประมาณตั้งไว้   ๓๕,๖๐๐.๐๐  บาท   ตั้งจ่ายจาก  เงินรายได ้
รายการ  จัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติกอย่างดี   จำนวน  ๑๗๘   ตัว 

       โอนเพิ่ม   (กองสาธารณสุข)   จำนวน  ๑  รายการ     เป็นเงิน   ๑๙,๐๐๐.๐๐  บาท  
      ๔)  แผนงาน  สาธารณสุข    งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  หมวด  ครุภัณฑ์

ประเภท  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  งบประมาณตั้งไว้  ๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจาก  
เงินรายได้ 
รายการ  จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า   จำนวน  ๒  เครื่อง 
เหตุผลและความจำเป็น 

๑. เพื่อให้งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้มีความเพียงพอและเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติ
ราชการ 

๒. เนื่องจากมีบางรายการไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่มี
ความจำเป็น เพื่อให้การทำงานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้ามีประสิทธิภาพ  
มากยิ่งขึ้น 
- อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ.  2543  
หมวด 4  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม  
โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า และพิจารณา
ต่อไป                                                                                /นายอิ่นคำ..... 
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นายอ่ินคำ  บุญศรี -  ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาฯ พ.ศ. 2564  ตามที ่ทางฝ่ายบริหารได้ชี ้แจงไปแล้ว สมาชิกท่านใด มีเรื ่องอะไร            

ที่จะสอบถามขอเชิญได้ครับ 
 -  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามอีก กระผมก็จะขอมติ ในระเบียบ      

วาระท่ี 6  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564   
 -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ กระผมขอมติด้วยการยกมือครับ 
ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบ  12  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง อ่ืน ๆ 
นายอ่ินคำ  บุญศรี -  ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง อ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ  -  สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอะไรที่อภิปรายหรือสอบถาม ขอเชิญครับ 
   -  ขอเชิญ นายประเสริฐ  เทพวัน ครับ 
นายประเสริฐ  เทพวัน -  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายประเสริฐ  เทพวัน  สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภา เขต 2  ตำบลเวียงป่าเป้า เขต 2  ตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า กระผม   

มีเรื่องที่จะสอบถามถึงระบบการทำงานของทางหน่วยงาน หรือ กองต่าง ๆ ของเทศบาล
ตำบลเวียงป่าเป้า ซึ่งที่ผ่านมาจากกระผมพร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 12 ท่าน  
ได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ให้เป็นตัวแทน
ในการเข้ามาดูแลการบริหารจัดการ การทำงานหรือการดำเนินงาน ทั้งของฝ่ายบริหาร
และฝ่ายข้าราชการประจำ เป็นระยะเวลาประมาณ 5 - 6 เดือน ที่ผ่านมากระผมมีความ
เข้าใจของคณะผู้บริหารในการศึกษางาน ดูงานพร้อมทั้งระเบียบต่าง ๆ นโยบายที่เราได้
หาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชน คือ จะบำบัดทุกข์บำรุงสุข และพัฒนาเทศบาลตำบล   
เวียงป่าเป้า ฉะนั ้นในโอกาสนี้กระผมขอถือโอกาสในที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้        
ได้สอบถามทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการดำเนินงาน งบประมาณปี 2564 ที่เราจะ
ดำเนินการ เพราะว่าตั ้งแต่วันนี ้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน ซึ ่งมีเวลาแค่     
เดือนกว่า แต่งบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ที่ทางสภาหรือทางฝ่ายบริหาร ได้ตั้งไว้เป็น
งบประมาณปี พ.ศ. 2564    มีหลายโครงการ จะเกี ่ยวเนื ่องไปหมด ไม่ว่าจะเป็น     
กองช่าง กองคลัง งานพัสดุ  ซึ่งกระผมไม่ทราบว่าเงินโครงการต่าง ๆ ได้โอนเข้ามาหมด
หรือยัง ถ้าหากเข้ามารวมทั้งหมดก็จะเป็นเงินจำนวน  6,242,440.-บาท แต่คราวที่
แล้วเราได้ขอปรับลดงบประมาณจากหกล้านกว่าบาท โดยการตัดโซล่าเซลล์ออก 
งบประมาณพัฒนาที ่เป ็นหลักของเทศบัญญัติ ในปีงบประมาณ 2564 จำนวน  
3,387,600.-บาท ซึ ่งเงินจำนวนดังกล่าว จะต้องนำไปก่อสร้างถนน คสล. เชื ่อม    
ซอย 27/3    คสล.เชื่อม 21/3.2.2  หมู่ที่ 3  และถนน คสล. ทางเข้าโรงเก็บของ   
หมู่ที่ 10 ถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ซอย 23.3.1   ถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ 
เชื่อม ซอย 43  ถนน คสล.พร้อม  รางระบายน้ำ ซอย 7/1  หมู่ที่ 6  และปรับปรุง
ศาลาสุสาน หมู่ที ่ 1  ซึ่งที่ผ่านมามีอยู่ 2 ซอย   ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข คือ    
ซอย 23/4 และ ซอย 15/1.2  ตามที่  ทางฝ่ายบริหารได้ขอปรับโอนลดเพ่ิม ต่าง ๆ   

 
/ซึ่งกระผม..... 
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ซึ ่งกระผมพร้อมทั ้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าทั ้งสองเขต ก็ได้ออกไป
ให้บริการกับพ่ีน้องประชาชนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการพัฒนา เพ่ือเป็นการ
แบ่งเบาภาระให้กับฝ่ายบริหารและฝ่ายข้าราชการ  ซึ่งกระผมก็ทราบว่าข้าราชการมี
จำนวนไม่มาก และไม่มีข้าราชการครบตามตำแหน่ง แต่ในการดำเนินการก่อสร้างต่าง ๆ 
ไม่ทราบว่าติดขัดตรงไหน อะไรบ้าง เพราะว่าได้มีพี่น้องประชาชนสอบถามมา และทาง
สมาชิกก็ได้ไปช่วยสนับสนุนทั้งกำลังกาย กำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาล      
ในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข บริเวณหลังตลาดสดหัวเวียง ซึ่งก็เป็นที่พึงพอใจของ   
พ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างมาก 

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
ประธานสภาฯ   
ว่าที่ร.ต.ณรงค์เดช  จิยะพงศ์  -  เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ตามท่ีรองประธานสภา นายประเสริฐ  เทพวัน  ได้สอบถามมา ในฐานะที่กระผมเป็น 

นายกเทศมนตรี เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร กระผมก็ได้ประสานงานไปทางฝ่ายข้าราชการ
ทุกกอง ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ กระผมจะให้ทางผู ้อำนวยการกองช่างได้ชี ้แจง
รายละเอ ียดท ี ่ ได ้ดำเน ินการล ่าช ้ากว ่ากำหนด ขออน ุญาตท่านประธานสภา               
เชิญผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ 

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างได้เรียนชี้แจง ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายอลงกรณ์  มานพ -  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผอ.กองช่าง  กระผม นายอลงกรณ์  มานพ  ผู้อำนวยการกองช่าง  ขณะนี้ได้รักษาราชการแทน 

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
ซึ ่งขณะนี ้ก ็ได ้ปฏิบัต ิหน้าที ่ผ ู ้อำนวยการกองอยู ่ 3 ตำแหน่ง  ก่อนหน้านี ้ได ้มี             
นายย้ายเจริญ  เชื้อเมืองพาน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้มารักษาราชการ
แทนปลัดเทศบาล งานก็ได้เริ่มดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ และที่รอทำสัญญาเป็น
โรงจอดรถ 199 และในอาทิตย์นี้ก็มีแผนงานดำเนินการอีก 1 ซอย คือ ซอย 23/3.1  
แต่ไม่ทัน เพราะว่ากระผมได้ร ับการแต่งตั ้งเป็นคณะกรรมการสอบความรับผิด         
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ทั้งสองวันติดต่อกัน อาทิตย์หน้าก็จะ
สอบเป็นวันสุดท้าย  แต่ว่าโครงการทุกโครงการกระผมได้จัดเตรียมเอกสารไว้พร้อม
หมดแล้ว เหลือแต่ว่าจะจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำรูปรายการ  คณะกรรมการ
ตรวจสอบราคากลางก่อนที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างเป็นลำดับแต่ละรายการต่อไป คาดว่า
จะทำสัญญาผูกพันธ์แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนกันยายนนี้ ทุกๆ โครงการครับ 

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  ทางฝ่ายบริหารก็ได้ให้ทางผู ้อำนวยการกองช่างได้ชี ้แจงต่อสภาเทศบาลเป็นที่
ประธานสภาฯ  เรียบร้อยแล้วว่า จะดำเนินการโครงการทุกโครงการตามที่ทางพ่ีน้องประชาชนได้แจ้ง 

ผ่านมาทางสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อมาเรียนถามทางฝ่ายบริหารหรือว่าทางเจ้าหน้าที่
เทศบาล แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ รวมถึงสุสานด้วย ซอยเชื่อมจากซอย 43 ยังไม่ได้
ดำเนินการ  ซอย 37  ซึ่งทางท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีก็รับปากว่าจะดำเนินการ 
ภายในเดือนกันยายนนี้ และท่ี 199 ถนนขึ้นทางหอเจ้านายเมืองก็อยู่ในโครงการ 
 

/ส่วนที่เหลือ...... 
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ส่วนที่เหลือยังไม่ได้ดำเนินการอีกหลายโครงการ ขอฝากทางฝ่ายบริหารช่วยดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ด้วย  ตามที่ทางรองประธานสภา นายประเสริฐ   
เทพวัน กระผมพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านก็มีความเห็นด้วยครับ 
-  ขอเชิญ นายสมเพชร  วงษา  เลขานุการนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสมเพชร  วงษา -  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม
เลขานุการนายกฯ ทุกท่าน  ซึ่งกระผมเองได้รับทราบข้อมูลข่าวสารมาโดยตลอด ก็พยายามประสานไปทาง 

หัวหน้าสำนักปลัด  เพราะติดขัดที่กองช่าง เพราะว่าระเบียบมีมาก สำหรับโครงการ     
ที่ได้รับอนุมัติและได้ผ่านสภาไปแล้ว มีทั้งหมด 15 โครงการ ที่เรากำลังดำเนินการอยู่ 
ขณะนี้ได้ดำเนินการตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายประเสริฐ  เทพวัน ได้พูดไว้  
เพียงแค่ 2 โครงการ ยังเหลืออีก 13 โครงการ เพราะว่ายังเหลือเวลาอีก 1 เดือนเท่านั้น
จะสิ ้นปีงบประมาณ 2564 ซึ ่งกระผมก็ได้เร่งทางกองช่างอยู ่ตลอดเวลา ซึ ่งทาง
ผู้อำนวยการกองช่างก็มีภาระหน้าที่รับผิดชอบผู้อำนวยการกองอยู่ทั้งหมด 3 ตำแหน่ง 
ขณะนี้บุคลากรของเทศบาลเรามีไม่ครบ ได้เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ กระผมก็ไม่ได้       
นิ ่งนอนใจ ได้เร่งและประสานไปทางกองช่างให้รีบดำเนินการให้ทันภายในเดือน
กันยายนนี้ ไม่ควรเกินวันที่ 20 กันยายน  สำหรับงบประมาณที่เราได้รับอุดหนุนจาก
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ ่นมา เขาให้ทางเทศบาลหาผู ้รับจ้างไว้ได้เลย 
งบประมาณอาจจะโอนมาประมาณเดือนกันยายนนี ้ แต่สำหรับงบประมาณที ่ไม่
สอดคล้องกับงบประมาณที่เรา   ตั ้งไว้ เราสามารถใช้งบประมาณของเทศบาลได้ 
อย่างเช ่นซอย 37 หาผู ้ร ับจ้างไว้ได้เลย แต่ซอย 33/4  ขยายไหล่ทางเป็นงบ          
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เขาได้อนุมัติโครงการ
มาแล้ว แต่เขาให้หาผู ้ร ับจ้างไว้ก่อน  ซอย 17  หมู ่ 2 เป็นถนนคอนกรีตพร้อม         
รางระบายน้ำ  ทางกรมส่งเสริมฯ ได้อนุมัติโครงการแล้ว แต่คงรองบประมาณเท่านั้น 
- ซอย 15/2 หมู่ 6 ก็ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมฯ มาแล้ว แต่เขาให้ทาง
เทศบาลหาผู ้รับจ้างไว้ก่อน ถ้าเลยวันที ่ 30 กันยายน ถ้าหากเราไม่ดำเนินการไว้         
รองบประมาณอาจจะตกหล่นไป ต่อไปขอให้ปรับระบบใหม่ ต้องทำไว้ต้นปีงบประมาณ
เสร็จแล้วก็ทยอยดำเนินการไป ไม่ต้องรอให้ถึงปลายปีงบประมาณ ซึ่งต่อไปกระผมขอ
ฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังฝ่ายบริหาร แจ้งเจ้าหน้าที่จัดระบบการทำงานใหม่ให้เร็ว
ยิ่งขึ้น  ที่เราขออนุมัติจากท่ีสภาในวันนี้ก็คือโครงการขออนุมัติขยายไหล่ทาง ซอย 33/4 
เราขอไป 5 เมตร แต่ถนนเดิมมีแค่ 4 เมตร เราต้องรีบขยายไหล่ทาง กระผมได้แจ้งให้
ทางสำนักปลัดทำหนังสือถึงการไฟฟ้าเพื่อดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าเข้าไปอีก 1 เมตร  
แต่สำหรับถนนลาดยางขอให้ทางกองช่างรีบ ๆ ดำเนินการด้วย เพื่อเป็นการอำนวย    
ความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน สำหรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ กระผมขอนำเรียนท่าน
ประธานสภาผ่านไปยังสมาชิกทุกท่านได้รับทราบ ซึ่งกระผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เร่ง
ดำเนินการให้ เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าตามที่ท่านได้แจ้งมากระผมได้เร่งดำเนินการให้ทุกจุด 
แต่สำหรับทางถนนซึ่งเป็นอำนาจของกรมทางหลวง ไม่ใช่เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล 
กระผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่มีหนังสือถึงทางหลวงให้มาดำเนินการ  แต่สำหรับปากซอย
ทุกซอยเทศบาลเราจะได้ดำเนินการติดตั้งให้ทุกซอยในปีงบประมาณ 2565 
 

/ขอขอบคุณ...... 
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ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด ถ้ามีเรื่องอะไรที่จะให้ทางฝ่ายบรหิาร
ดำเนินการ ก็ยินดพีร้อมที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขอขอบคุณครับ 

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  กรณีเรื่องไฟฟ้าที่ปากซอย ตามที่ทางสมาชิกได้รับการร้องเรียนมา บางจุดก็เสี่ยงต่อ
ประธานสภาฯ  อันตรายมาก สำหรับซอย 24 ทางไปบ้านแม่ปูนล่าง ได้ติดตั้งโคมไฟแล้ว แต่ก็มี 

สายไฟฟ้าหรือสายอะไรต่าง ๆ ได้บดบัง แต่ถ้าเราย้ายไปติดตั้งทางร้านจำหน่ายข้าวสาร 
เพราะเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงคงจะผิดระเบียบ ขอฝากทางฝ่ายบริหารช่วยดูซอย 37    
ด้วยครับ 
-  ขอเชิญ นายสมเพลร  วงษา  เลขานุการนายกเทศมนตรีครับ 

นายสมเพชร  วงษา -  เรื่องโคมไฟของถนนสายหลัก 118  มีโคมไฟทั้งหมด 14 จุด ที่ไฟไม่ติด และตรงปาก
เลขานายกเทศมนตรี ซอยอีก 13 จุด สำหรับซอย 24 ทางไปบ้านแม่ปูนล่าง เราได้ทำการติดตั้งแล้ว แต่ก็ยัง 

มีปัญหา ในส่วนของเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง ถ้าเริ่มปีงบประมาณ 2565 เราก็จะรีบเร่ง
ดำเนินการครับ  สำหรับในปีงบประมาณ 2564 เราจะเร่งดำเนินการโครงการต่าง ๆ 
ให้เสร็จสิ้นไปก่อนครับ ขอบคุณครับ 

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  สำหรับเรื่องของไฟฟ้าทางฝ่ายสภาก็ขอฝากทางฝ่ายบริหารช่วยดูแลด้วย โดยเฉพาะ
ประธานสภาฯ  ตรงสี่แยกเข้าไปบ้านแม่ปูนล่าง เพราะท่ีตรงนั้นมักจะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อย ๆ 
   -  ขอเชิญ นายประเสริฐ  เทพวัน 
นายประเสริฐ  เทพวัน -  ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขอฝากผ่านไปทางหัวหน้าสำนักปลัดครับ เกี่ยวกับ
สมาชิกสภา เขต 2 การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ว่าขณะนี้เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าเราได้ดำเนินการ 

ไปถึงข้ันตอนไหนแล้ว ขอบคุณครับ 
นายอ่ินคำ  บุญศรี -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภา   
ว่าที่ร.ต.ณรงค์เดช  จิยะพงศ์ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม 
นายกเทศมนตรี  ในฐานะทีมฝ่ายบริหาร ก็ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม เท่าท่ีกระผมได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ณ  

เวลานี ้ก็ประมาณ 3 เดือน กระผมก็ได้สังเกตการทำงานต่าง ๆ ตามที่ท่านสมาชิก       
ได้กล่าวถึงการปฏิบัติงานการดำเนินงานต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งบางครั้งก็ล่าช้าไปบ้าง 
กระผมขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมครับว่า ขณะนี้ฝ่ายข้าราชการที่มีตำแหน่งโดยตรงจริง ๆ    
มีเพียง 2 ตำแหน่ง ก็คือ ผู้อำนวยการกองช่าง  และหัวหน้าสำนักปลัด นอกจากนั้น
ตำแหน่งอื ่น ๆ ข้าราชการกองอื่น ๆ ยังไม่มีผู ้อำนวยการกองหรือข้าราชการ  เช่น     
นายอลงกรณ์  มานพ  ตำแหน่ง ผ ู ้อำนวยการกองช่าง ขณะนี ้ได ้ร ักษาการอยู่                
2 ตำแหน่ง คือ รักษาการปลัดเทศบาล และ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข  
และ นางจันทร์ฉาย  ยามี  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด  รักษาการผู ้อำนวยการ        
กองการศึกษา  ซึ่งขณะนี้เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้ายังขาดข้าราชการอยู่หลายตำแหน่ง 
โดยเฉพาะนักบริหาร  และกระผมก็ได้ปรึกษากับทางหัวหน้าสำนักปลัด ซึ่งขณะนี้ ก็รอ
ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นส่งมาครับ ทางเทศบาลเราก็ได้เปิดรับครบทุก
ตำแหน่ง เพื่อให้การทำงาน ของทุกคนทุกตำแหน่งได้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ ้น ซึ่งเราก็มีความเห็นใจทางด้านเจ้าหน้าที่ ที ่ตำแหน่งยังไม่ครบสมบูรณ์  ถ้าใน
โอกาสต่อไปเทศบาลเวียงป่าเป้าเรามีเจ้าหน้าที่ครบก็หวังว่าการทำงานก็คงจะรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ครับ กระผมเองก็ได้เข้ามารับตำแหน่งได้ประมาณ 3 เดือน 

/ซึ่งจริงๆ..... 
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ซึ่งจริง ๆ แล้วนายกเทศมนตรีหลังจากได้รับรองการเลือกตั้งแล้ว ทางกรมส่งเสริม    
การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเข้ารับการอบรมเพื่อได้รับทราบถึงการบริหารงานต่าง ๆ 
เกี่ยวกับเทศบาล เนื่องจากปัจจุบันก็อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  การอบรมของฝ่ายบริหาร  และสมาชิกสภาท้องถิ่น ต้องเลื่อนออกไปก่อน     
ถ้าหากว่าสถานการณ์ของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 เบาบางลงหรือดีขึ ้นก็คงจะได้          
มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมเพื่อการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อดูแลช่วยเหลือ   
พี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  และสำหรับเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการที่ขาด กระผม    
ได้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแล้ว ดำเนินการเพื่อให้มีตำแหน่งครบสมบูรณ์
ตามตำแหน่งที่ว่างอยู่ ขอบคุณครับ 

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดครับ 
ประธานสภา   
นางจันทร์ฉาย  ยามี -  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมสภา
หัวหน้าสำนักปลัด ทุกท่าน ดิฉันนางสาวจันทร์ฉาย  ยามี  ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบล      

เวียงป่าเป้า  ขอชี้แจงในกรณีที่ท่านรองประธานสภาได้สอบถามในเรื่องของการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เนื่องจากว่าขณะนี้เทศบาลมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
แผน คณะกรรมการประเมินผลและติดตามแผนเป็นชุดใหม่ และได้มีการประชุมไปแล้ว 
1 ครั้ง หลังจากนั้นในส่วนของงานนโยบายและแผน เทศบาลได้มีหนังสือถึงชุมชนแต่ละ
ชุมชน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน ให้ผู้ใหญ่บ้านประชุมคณะกรรมการเรียบเรียงโครงการ
ที่จะเอารวบรวมเข้าไว้ในแผนให้ส่งมาทางเทศบาล เนื่องจากว่าขณะนี้เป็นช่วงของการ
แพร่ระบาดเชื้อโควิด ไม่ให้มีการประชุมที่เกินกว่า 20 คน - 50 คน ตามที่อำเภอ       
ได้แจ้งมา งานนโยบายและแผนได้มีการรวบรวมแผนจากแต่ละหมู่บ้านเข้ามาของงาน
แผน เพื่อจะรวบรวมในการจัดทำทบทวนแผน 5 ปี ซึ่งขณะนี้ก็ได้รวบรวมแผนแต่ละ
หมู่บ้านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอแจ้งให้สมาชิกสภาทุกท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นหรือสนับสนุน และคณะกรรมการประเมินแผนจะได้มี
หนังสือจากทางสำนักปลัดเชิญท่านมาประชุมเพ่ือจะพิจารณาแผน เพื่อเป็นการทบทวน
แผน  5 ปี ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้แน่นอนค่ะ ขอแจ้งให้   ที่ประชุมสภาแห่งนี้
เพ่ือให้รับทราบถึงการดำเนินการในส่วนของงานนโยบายและแผน 
-  เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงว่า กำลังในส่วนของ
ข้าราชการมีจำนวนน้อย ซึ่งขณะนี้สายบริหารมีอยู่ 2 อัตรา คือ หัวหน้าสำนักปลัด และ
ผู ้อำนวยการกองช่าง ขณะนี้ในส่วนของงานบริหารงานบุคคลสังกัดสำนักปลัดได้
ดำเนินการขยายกรอบ คือขอเปิดกรอบเพ่ิม อีก 4 อัตรา คือ เจ้าหน้าที่พัสดุ  เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่นิติกร และได้ประสานจังหวัดเรียบร้อยแล้ว 
และในส่วนของผู้อำนวยการ เทศบาลเรามีกรอบอัตราอยู่แล้ว แต่ขณะนี้ได้ติดขัดตรงที่
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปิดสอบ แต่ติดช่วงสถานการณ์โควิด ทางกรม  
ก็ได้ระงับการสอบสายบริหาร ซึ่งสายบริหารของเทศบาลได้ติดที่กรมไม่สามารถที่จะ
โอนย้ายข้าราชการในตำแหน่งของผู้อำนวยการมาได้ ต้องรอกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่งมาอย่างเดียว  แต่ถ้ากรณีที่กรมไม่มีการเปิดสอบแต่จะมีการปลดล็อก  
เราก็สามารถโอนย้ายผู้บริหารแต่ละกองมาได้ 

/ขอนำเรียน...... 
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-  ขอนำเรียนให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบว่าการบริหารงานบุคคลเทศบาลเราก็ได้
ดำเนินการอยู ่ และในส่วนของแผนพัฒนาเทศบาลก็ได้รวบรวมแผนพัฒนาต่าง ๆ       
ซึ่งต่อไปทุกท่านก็จะได้รับการเชิญเข้ามาร่วมประชุม เพื่อที่จะได้ทบทวนในส่วนของ
แผนพัฒนา 5 ปีต่อไป ขอบคุณค่ะ 

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  ขอเชิญกองคลังครับ 
ประธานสภา 
นางสาวเกวลี  แปงมูล -  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม   
รก.ผอ.กองคลัง  ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวเกวลี  แปงมูล  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง  

ขอแจ้งเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย ปัจจุบันมีเงินงบประมาณรายจ่ายเข้ามาที่สามารถ
ใช้จ่ายได้ประมาณเก้าล้านกว่าบาท และสามารถใช้จ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ได้ครบทุกโครงการ และมีรายจ่ายประจำและรายจ่ายงบ
ลงทุน แต่ขณะนี้ก็กำลังจะดำเนินการตามระเบียบของพัสดุ ตามขั้นตอนของการจัดซื้อ
จัดจ้าง  

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  ขอเชิญ นายเล็ก  ขุนแหลม  รองนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภา 
นายเล็ก  ขุนแหลม -  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
รองนายกเทศมนตรี นายเล็ก  ขุนแหลม  รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า เนื่องจากกระผมได้รับ 

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคระบาด 
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564  ขอนำเรียนให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้เพื่อให้รับทราบขอ้มูล 
เพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการตอบข้อสอบถามจากประชาชน จากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัสโคโรนา 2019 ของอำเภอเวียงป่าเป้า  ณ  วันที่ 25  สิงหาคม 2564  ที่ผ่านมา  
อำเภอเวียงป่าเป้าไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ติดต่อกันมาเป็นเวลา 40 วัน ถ้าอีก 2 วันถัดมา  
ไม่มีผู้ป่วยเพิ่มก็แสดงว่า 42 วัน ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่  สำหรับผู้ที่กักตัวเพื่อรอดูอาการ
ตามโครงการ เวียงป่าเป้าปิ๊กบ้าน หรือเชียงรายปิ๊กบ้าน  ขณะนี้มีผู้ที่รอสังเกตุดูอาการ
อยู่ที่โรงแรมอานนท์รีสอร์ท 1 คน และอยู่ที่โรงพยาบาลเวียงป่าเป้าอีก 1 คน 
และจะครบกำหนดในวันที่ 29 สิงหาคมนี้  ก็จะกลับบ้านได้แล้ว ที่ผ่านมามีผู้ป่วยสะสม 
48 คน  รักษาหายแล้ว 47 คน เสียชีวิต 1 คน ก็ถือว่าอำเภอเวียงป่าเป้าขณะนี้
สถานการณ์ดีขึ้น ซึ่งก็ได้รับคำชมเชย  แต่ว่ามาตรการที่ทางคณะกรรมการควบคุมโรค
ของอำเภอเวียงป่าเป้าได้วางไว้ก็จะได้รับการแก้ไข  และได้รับการผ่อนคลายบางรายการ 
สำหรับบางส่วนก็จะยังคงอยู่ เช่น งานขาวดำ การเลี้ยงอาหารก็ให้ใช้ข้าวกล่อง สำหรับ
งานเลี้ยงก็ไม่เกิน 20 คน ห้ามมีการแสดงมหรสพอะไรต่าง ๆ แต่สิ่งที่จะผ่อนคลายใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางเทศบาลเวียงป่าเป้า เช่น ตลาดสด  ตลอดคลองถม  ตลาดนัด 
ถนนคนเดิน ก็จะได้ร ับการผ่อนคลาย ขณะนี ้ทางอำเภอก็จะเชิญเจ้าของสถานที่  
คณะกรรมการ เข้าไปพูดคุยเพื่อตกลงในการดำเนินการต่าง ๆ  
-  ทางท่านประธานก็ได้แจ้งมาว่าให้ทางหน่วยงาน องค์กร ชุมชน หรือหมู่บ้าน ถ้าจะ
จัดการรวมกลุ่มคน เช่นการประชุม อบรม  ให้แจ้งไปทางอำเภอให้รับทราบด้วย  กระผม
ก็ขอนำเร ียนท่านประธานสภาผ่านไปยังผ ู ้ เข ้าร ่วมประชุมทุกท่านได ้ร ับทราบ      
ขอบคุณครับ 

/นายอิ่นคำ..... 
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นายอ่ินคำ  บุญศรี -  ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด ครับ 
ประธานสภา 
นางจันทร์ฉาย  ยามี -  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมสภา
หัวหน้าสำนักปลัด ทุกท่าน ล่าสุดได้รับการประสานจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเวียงป่าเป้า  

ศปก.อ.เวียงป่าเป้า ประกาศแจ้งผู้ประกอบการตลาดนัด  ตลาดนัดเร่  ตลาดคลองถม  
ในเขตพื ้นที ่ในอำเภอเว ียงป่าเป้าทุกแห่ง เร ื ่อง การเปิดตลาดนัด  ตลาดนัดเร่          
ตลาดคลองถมในพ้ืนที่อำเภอเวียงป่าเป้า  ให้ยึดประกาศ ศปก.อ.เวียงป่าเป้า ให้ยึดคำสั่ง 
ศปก.อ.เวียงป่าเป้า ที่ 13/2564  ข้อที่ 9 งดจัดตลาดนัด  ตลาดนัดเร่  ตลาดคลองถม 
ไปก่อนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประกาศ และนัดหมายผู้ประกอบการตลาดสด  
ตลาดนัด  ตลาดนัดเร่  ตลาดคลองถม  ที ่จ ัดในพื ้นที ่อำเภอเวียงป่าเป้า  ประชุม          
ทำข้อตกลงกัน จัดการในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในวันที่ 30 กันยายน 2564  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ
เวียงป่าเป้า อีก 1 เดือนค่ะที่จะมีการเปิดตลาดนัดและตลาดนัดเร่ค่ะ ขอแจ้งให้ที่ประชุม
ได้รับทราบตามนี้ค่ะ 

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  ท่านอ่ืนมีเรื่องอะไรที่จะสอบถามหรือชี้แจงอีก ขอเชิญครับ 
ประธานสภา  -  ถ้าไม่มี กระผมขอปิดประชุม 
ปิดประชุม  -  เวลา  11.30 น. 
 

(ลงชื่อ)     อุไร  สมร ผู้พิมพ์ 
                               (นางอุไร  สมร) 
                   เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 

     (ลงชื่อ)  วราวุธ  เฉียบแหลม  เลขานุการสภาเทศบาล 
              (นายวราวุธ  เฉียบแหลม) 
 

ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วเมื่อวันที่  1  กันยายน  2564   ถูกต้องไม่มีการแก้ไข 

 
 
 

 (ลงชื่อ)      เฉลิม  พินิจสุวรรณ    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายเฉลิม  พินิจสุวรรณ) 
 

 (ลงชื่อ)      สุพรรณ์  ใจอินต๊ะ กรรมการ 
   (นายสุพรรณ์  ใจอินต๊ะ) 
 

 (ลงชื่อ)    เสกสรรค์  กันทะวงค์ กรรมการ 
           (นายเสกสรรค์  กันทะวงค์) 
 

 (ลงชื่อ)       รุ่งทิพย์  มะลิ กรรมการและเลขานุการ                              
   (นางรุ่งทิพย์  มะลิ) 

 
 
                                   อ่ินคำ  บุญศรี 
 (นายอ่ินคำ  บุญศรี) 

          ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 



 
 
   


